

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

#กรุงเทพธุรกิจ

เว็ลด์แบงก์ชยับไทย 20 อันดับ นายกษปल्लीผล'ความยาก - ง่ายทำธุรกิจ' ฟันเข้มนั้นเศรษฐกิจ

ธุรกิจเชื่อไทยเนื้อหอมขึ้น หนุนลงทุน"อีอีซี"

ธนาคารโลกชยับอันดับความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจไทยดีขึ้น 20 อันดับ รั้งอันดับ 26 จาก 190 ประเทศ ขึ้นท้อปทริอาเซียน ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน "ประยุทธ์" ปลื้มอันดับดีขึ้น ขณะ "สมคิด" เชื่อทุกฝ่ายได้ประโยชน์ จัสศช.ทำความเข้าใจ "ดับบลิวอีเอฟ" หวังปีหน้าอันดับดีขึ้น

เจดีคอมม ลุยลงทุนไทย3ปี'แสนล้าน'

ผู้บริหารเซ็นทรัล เจดี คอมเมอร์ซ พบ "ประยุทธ์" ยันพร้อมลงทุน 1.7 หมื่นล้าน เตรียมแผนขยายแสนล้าน ภายใน 3 ปี ลุยลงทุน 5 ด้านเน้นพัฒนาดิจิทัล อีคอมเมอร์ซ เทคโนโลยีใหม่ เล็งตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามชาติในไทย "สมคิด" ขอผู้บริหารเจดีต้นสนค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

เตรียมถกแผนช้อปช่วยชาติค้าปลีกหวังปลุกกำลังซื้อ'

"สรรพากร" เตรียมหารือมาตรการ "ช้อปช่วยชาติ" สัปดาห์นี้ พร้อมประเมินผลกระทบต่อภาพรวมจัดเก็บรายได้ หากต้องขยายเวลามาตรการนานขึ้น เผยปีที่แล้วรัฐสูญเสียดั้หลัก "หมื่นล้าน" ส่งผลการจัดเก็บพลาดเป้า ผู้ประกอบการ ค้าปลีกหวังช่วยปลุกกำลังซื้อท้ายปี ยอมรับกำลังซื้อท้องถิ่นชะลดั้ ขณะนักวิเคราะห์ห่วงต้นทุนการคลังเพิ่ม

เดอะมอลล์ผนึกเอสซีบีรุก'ช้อปปี้ง'ไร้เงินสด

เดอะมอลล์ผนึกไทยพาณิชย์ เดินหน้า "ค้าปลีก 4.0" ลุย "ช้อปปี้งไร้เงินสด" รั้ไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุคดิจิทัล ประเดิม "กูร์เมต์ มาร์เก็ต" เล็งขยายครบทุกกลุ่ม สินค้าใน 2 ปี "วิจิต" ชี้แนวทางสอดคล้องยุทธศาสตร์สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคาร เล็งขยายความร่วมมือห้างฯ อื่นในอนาคต

#ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

กรม.ตุ้แตกหลังตั้ง'วราชนนท' รรว.แรงงานยกทีมลาออก

กรม. "บิ๊กตุ้" รัส่า "บิ๊กบี" รรว.แรงงาน ประกาศยกทีมลาออก หลังนายกษ ังมาตรา 44 ตั้งอธิบดีกรมการจัดหางาน "วราชนนท" ไปนั่งรองปลัดแรงงาน สับเปลี่ยนให้ "อนุรักษ" นั่งแทน มีผลทันที 1 พ.ย. 60 ด้าน "วราชนนท" มินตั้บ ไม้รู้สาเหตุโดนตั้ง ปลอบใจตัวเองเจ้านายคงอยากให้พักผ่อน ขณะที่ "บิ๊กตุ้" ปฏิเสธยังไม่ทราบเรื่อง ด้าน "คงชีพ" คาคด "ประวิตร" รั้ทราบแล้ว

มท.เพ็งตั้งตั้งกก.สอบผู้ว่าฯชล-นนท' ปมจัดงานพระบรมศพ

มหาดั้ไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ว่าฯ จ.ชลบุรี-นนทบุรี ปมปัญหาการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้านสังคมออนไลน์ ร่วมลงชื่อไล่ผู้ว่าฯ

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ชลบุรี เหตุจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ไม่สมพระเกียรติ คนเมืองชล ชุมนุมเป็นวันที่ 3 เมินคำขู่ใช้ ม.44ปราบ

อันดับลงทุนพุ่ง สมคิด-นายกยปลื้มตปท.เชื่อมั่นไทย

"สมคิด" พอใจธนาคารโลกเลื่อนอันดับความยาก-ง่ายการทำธุรกิจของไทย ดีขึ้นรวดเดียว 20 อันดับ จากอันดับ 46 สู่อันดับ 26 พร้อมสั่งให้ สศช. นำรูปแบบการทำงานไปใช้กับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่จัดโดย WEF ด้าน "บิ๊กตู่" ปลื้มอันดับของไทยดีขึ้นแบบก้าวกระโดด เชื่อจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจทั่วโลก และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ "วิษณุ" มองเป็นผลการแก้ปัญหาต่างๆ แฉมถูกชม มีพัฒนาการรวดเร็วหลายด้าน

'ก่อการร้าย'ชิงรถชนคนที่นิวยอร์ก ตาย8เจ็บ11ในวันฮัลโลวีนสยอง

นายกเทศมนตรีนิวยอร์ก พันธงเหตุหุ้มอุซเบกิสถานขับกระบะพุ่งชนคนในวันฮัลโลวีนเป็นการก่อการร้ายและลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว โดยเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน บาดเจ็บอีก 11 คน ด้านทรัมป์สั่งการให้ยกระดับการคัดกรองเพื่อปิดทางไม่ให้ไอเอสเข้าอเมริกา

ฟันแก๊งมเงินทอนวัดลือต2 พระผู้ใหญ่-ฆราวาส19ราย

ปปง.ร้องทุกข์ ปปป. เอาผิดเครือข่ายทุจริตเงินทอนวัดลือต 2 พบผู้กระทำผิด 19 ราย อาทิ 1. พระครูอุดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธิาราม, พระราชรัตนมุนี เลขานุการสมเด็จพระพุฒาจารย์ที่ 1 พระเทพเสนาบดี (พระราชพุทธิวราราม) เจ้าอาวาสวัดกิตติารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี และ เจ้าคณะอำเภอชนแดน ตกเป็นข่าวถูกประชาชนในพื้นที่เดินขบวนขับไล่ออกจากวัด และ นายพนม ศรีศิลป์ อดีต ผอ.พศ.

ทหารเกณฑ์ชายแดนใต้สุดทน ปลด"นาย"งาบหัวคิวเงินเหลือ400/เดือน

เพลง "God Of War V.3" นำเสนอเรื่องราวสุดรันทดของ ทหารชายแดนใต้ หลังได้รับเงินเดือนแค่ 400 บาท เนื่องจากโดนหักค่าใช้จ่ายจิปาถะ แถมบางเดือน หักจนไม่มีเหลือ

'แม่'แย้มบัวแก้วถอนพาสปอร์ตปู คุยปท.อินพร้อมให้

"ทักษิณ" บอก "สบายๆ" หลัง "ยิ่งลักษณ์" ถูกยกเลิกพาสปอร์ตทุกเล่ม แย้มเตรียมการไว้แล้ว ขณะนี้มีหลายประเทศพร้อมให้ "รองโฆษกอัยการสูงสุด" เผยขั้นตอน รอข้อมูลที่อยู่ที่ชัดเจนก่อน เพื่อขอตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ย้ำการขอลี้ภัยไม่กระทบเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดน

#โพสต์ทูเดย์

จีนแห่ชนเงินลงทุนซู่อีซีปีระตุการคำ

"ชาติศิริ" ชี้เทรนด์นักลงทุนจีนสนใจการลงทุนไทยมากขึ้น หวังใช้อีซีซีเป็นประตูสู่การเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ในภูมิภาค

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยในงานสัมมนา "Connecting Asia : New Opportunity for Pragmatic Cooperation Between Thailand and China" ว่าเทรนด์การลงทุนของจีนจากนี้ จะเห็นว่ามี การเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย One Belt One Road ของจีนที่มีการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานลงมายังอาเซียน เพื่อใช้เป็นประตูทางออกสู่ทะเลของจีนตอนใต้ และเชื่อว่าการที่ผู้ประกอบการไทยเข้าไปร่วมลงทุนกับนักลงทุนจีนก็จะทำให้ไทยได้ประโยชน์จากจีนในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

อันดับทำธุรกิจไทยพุ่ง เวิลด์แบงก์ชี้ผงาดที่ 26 สมคดีย้ำปีหน้าต้องดีกว่า รัฐลุยปรับปรุงการบริการเพิ่ม

เวิลด์แบงก์ขยับอันดับความยากง่ายทำธุรกิจในไทยจาก 48 เป็น 26 หลังพัฒนาการโดดเด่นติด 1 ใน 10

นางนาเดีย โนวิค นักวิเคราะห์ด้านการประกอบธุรกิจ ธนาคารโลก หรือเวิลด์แบงก์ เปิดเผยว่า เวิลด์แบงก์ได้จัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือคูอิงบิซิเนส 2018 โดยเปรียบเทียบ 190 ประเทศทั่วโลก ผลปรากฏว่า ไทยได้อันดับที่ 26 ดีขึ้น 20 ลำดับจากครั้งที่ผ่านมาได้ลำดับที่ 46

ต่างชาติถือหุ้นทำสถิติใหม่

ตลท.เปิดพอร์ตต่างชาติ ลีน ส.ค.ถือครองหุ้นไทยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 4.78 ล้านล้าน

สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ตลาดดำเนินการซื้อขาย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2560 มีมูลค่าการถือครองรวม 4.78 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 7.6 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.93% จากสิ้นเดือน พ.ค. 2559

เล็งเพิ่มเวลาช้อปช่วยชาติ

คลังเร่งปรับมาตรการช้อปช่วยชาติเสนอ ครม. คาดปีนี้จะขยายเวลาให้นานขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังดำเนินการศึกษามาตรการช้อปช่วยชาติ โดยเปิดให้ประชาชนซื้อสินค้าที่มีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย นำมาขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ศึกษาข้อดีและข้อเสียของมาตรการหากจะนำมาใช้ในปีนี้อีกครั้ง

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เอสซีจีลงทุนยังต่ำเป้า เหตุแผนร่วมทุนต่างประเทศชะลอ ขณะที่ตลาดซีเมนต์ปีนี้หดตัว

เอสซีจีระบุแผนลงทุนต่ำกว่าเป้ามา 2-3 ปี ขณะที่ตลาดปูนซีเมนต์ปีนี้ยังติดลบ หวังปีหน้าเป็นบวก

นายเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย หรือ เอสซีจี เปิดเผยว่า แผนการลงทุนต่างประเทศและในประเทศต่ำกว่าเป้าหมายมา 2-3 ปีแล้ว โดยเฉพาะการลงทุนรูปแบบการเข้าซื้อ หรือควบรวมกิจการ หรือ Mergers and Acquisitions (M&A) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากความล่าช้าในขั้นตอนเจรจากับพันธมิตรที่จะร่วมทุน รวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบ

รัฐสั่งจ้างคนจนฟื้นฟูน้ำท่วม

กรม.เห็นชอบมาตรการการคลังกระตุ้นท้องถิ่นจ้างงานคน รายได้น้อย 8 แสนคน ร่วมซ่อมแซมหลังน้ำท่วม

นายพรชัย สุระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 เป็นการเพิ่มเติม โดยมีมาตรการให้หน่วยงานต่างๆ จ้างงานผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ในการปรับปรุง ซ่อมแซมอันเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

อสังหาจ่อคิกณะส่งเสริมภาคก่อสร้าง

อสังหาฯ ปี 2561 บมจ. ชงรัฐส่งเสริมอุตสาหกรรม ก่อสร้าง หวังลดต้นทุนร้อยละ 4.0 และสังคมผู้สูงอายุ นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า แนวโน้มที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯปริมณฑลปี 2561 จะโตขึ้นจากปี 2560 เพราะคอนโดมิเนียมเปิดตัวเพิ่มขึ้น 20% จากปี 2559 คาดว่าตลาดรวมปีนี้จะอยู่ที่ 1 แสนหน่วย

ฝากแพงต้นเงินเพื่อต.ค.ขึ้น พณ.มองทั้งปีโตไม่ถึง 1% หลัง 10 เดือนเพิ่ม 0.62% เหตุราคาน้ำมันทรงตัวต่ำ

พาณิชย์ระบุเงินเพื่อ ต.ค.พุ่ง 0.86% ส่งผลให้เงินเพื่อ 10 เดือน สูงขึ้น 0.62% คาดทั้งปีไม่เกิน 1%

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน ต.ค. 2560 เท่ากับ 101.38 สูงขึ้น 0.86% เทียบกับ ต.ค. 2559 ซึ่งเป็นการสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และสูงขึ้น 0.16% เทียบกับ ก.ย. 2560 ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) 2560 เพิ่มขึ้นแล้ว 0.62% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

บางชั้นขงลงทุน 2,000 ล้าน หลังเบรชต์ต่อสัญญา 10 ปี

บางชั้นเอนเนอเรลช ทุ่ม 2,000 ล้าน ผุดศูนย์เตรียมรถยนต์ใหม่ หลังเบรชต์ต่อสัญญา 10 ปี นายวันชัย จิ่งสงวนพรสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางชั้นเอนเนอเรลเอชเอ็ม บลึ เปิดเผยว่า บริษัทใช้เงินลงทุน 2,000 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์เตรียมรถยนต์ใหม่ (พีดีไอ) เพื่อตรวจสอบรถยนต์ให้กับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ก่อนส่งมอบไปยังผู้แทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) ทั่วประเทศ ซึ่งได้ลงนามต่อสัญญาว่าจ้างเป็นเวลา 10 ปี

คลอดเกณฑ์ประมูล 900/1800

กสทช.ออกโรดแมปประมูลคลื่นความถี่ 900 กับ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ขึ้นต่ำ 3.7 หมื่นล้าน ต่อใบอนุญาต คาดเคาะราคา พ.ค. 2561

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ได้กำหนดร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเตรียมเปิดประมูลหาผู้รับสัมปทานรายใหม่ จากเดิมที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน วันที่ 15 ก.ย.2561 นี้

#ไทยรัฐ

จัดระบบชมพระเมรุมาศวันละแสน

มท.ตั้งกก.สอบจังหวัดที่โดนร้องเรื่องพิธีการ แห่งองเข็มที่ระลึกล้าน "ธนะศักดิ์" นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนทดลองระบบเข้าชมนิทรรศการก่อนเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.นี้ เผยรองรับประชาชนได้รอบละ 5,500 คน สูงสุด 1 แสนคนต่อวัน ด้าน "บิ๊กแดง" ตรวจสอบพื้นที่อีกรอบยำพร้อมเต็มร้อยในการดูแลความปลอดภัย ส่วนการองเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีฯรอบสองวันแรกคนแห่งองล้านทะลัก สำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดจุดให้องเพิ่มที่ธนาคารกรุงไทยเฉพาะในกทม. ตั้งแต่ 15 พ.ย.นี้เป็นต้นไป ด้าน มท.ตั้ง กก.สืบข้อเท็จจริงปมงานพระราชพิธี "นนทบุรี-ชลบุรี"

'บิ๊กปี้'ทิ้งก.แรงงานลาออก!โดนม.44ลบเหลี่ยม

ย้ายอธิบดีไม่บอกกล่าว สักลูกน้องเก็บของหมด ไปทำเนียบ-พบนายกฯ "ประยุทธ์" แต่งฟ้าผ่าอธิบดีกรมจัดหางาน "บิ๊กปี้" ฉุนถูกลบเหลี่ยมซ้ำซากยกทีมลูกน้องไขก๊อก โรยเินใบลาออกถึงทำเนียบฯ นายกฯอุบไต้ยังไม่เอ่ยปากปรับ ครม. "โรวารินทร์" ทายปลายปีร้อนขนานใหญ่เขย่าทีม ศก.-ตั้งใหม่-สลบเก้าอี้ พันธง "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯคนนอกต่อ "ครุฑยุค" เผยคุยกับบิ๊ก คสช.ยันปล่อยผีแน่ คาดปลดล็อกพรรคการเมืองที่ละเปลาะตามเงื่อนไขต้นปี 61 นำร่องให้ประชุมพรรคไต้ก่อน เลขฯวิป สนช.อ้างต้องรอคลอด ก.ม.ลูก 2 ฉบับสุดท้ายถึงจะคลายกฎเหล็กเดือน ก.พ.-มี.ค. ปีหน้า "สมชัย" โต้ กกต.ไม่มีอำนาจขยายเวลาไต้พรรคไหนทำไม่ทันให้ยื่นขอขยายเอง "วัฒนา" จวกผู้นำทำตลกดูถูกประชาชน "วรชัย" หวั่นจุกละหุกทหารจ่อยึดอำนาจอีก ด้าน

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

"นิพิฏฐ์" โอ้หาเสียงสั้นลงไม่ใช่ปัญหา "ถวิล" ห่วงไม่มี กกด.ใหม่เลือกตั้งไม่เกิด "ศรีสุวรรณ" ยื่นผู้ตรวจการฯระงับ ปก.ซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว พท.จี้ยกเลิกส่งเงินคืนคลัง

เผย'ชาคริต'วิวาทรอบ2 สาวนอกวงการ-8พ.ย.

ผู้จัดการส่วนตัวพระเอก หนุ่มใหญ่ "ชาคริต แย้มนาม" ยืนยันแล้วจัดงานแต่งงานรอบสองแน่ หลังอยู่เป็นโสดมากกว่า 1 ปี โดยกำหนดวันวิวาห์วันที่ 8 พ.ย.นี้ พร้อมแก้ต่างให้พระเอกหนุ่มตั้งใจบอกลูกสาวแล้วแต่ติดช่วงเวลาสำคัญ กระทั่งมาความแตกก่อน ส่วนประเด็นที่ร่ำลือเกี่ยวกับว่าที่เจ้าสาวรอเจ้าตัวมาแถลงเองสัปดาห์หน้าหลังกลับจากลาว ด้านอดีตภรรยา "วันเส้น" งงไม่รู้มาก่อนแต่หากเป็นจริงก็ยินดีด้วย

อัยการเร่งไกล่เกลี่ย!จ่ายชดเชยห้องปาล์ม

รองโฆษก อสส.เผยคดีน้องปาล์มถูกรถชนพิการ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท จากกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงชอัยการทำหน้าที่ทั้งโจทก์ในคดีอาญาและคดีแพ่งยังรับแก้ต่างให้จำเลยทำงานไม่ขัดกันต่างคนต่างทำหน้าที่ตามกฎหมายแต่ได้เร่งรัดสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นให้ติดต่อกับกระทรวงสาธารณสุขให้หาค่าความใกล้เคียง ถ้าตกลงค่าเสียหายกันได้จะได้เสนอนกรมบัญชีกลางถ้าพิจารณาแล้วสามารถอนุมัติเงินได้คดีก็ยุติ

'ตูน'ได้แล้ว40ล้านเศษวิ่งวันแรก! ยอดเงินบริจาคช่วยรพ.

เริ่มแล้ว "ตูน บอดี้สแลม" นักร้องดัง ได้ถูกขนานนามออกวิ่ง "ก้าวคนละก้าว" ระดมเงินช่วย 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ออกจากจุดสตาร์ทป้ายใต้สุดแดนสยามปากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อ.เบตง จ.ยะลา มุ่งสู่จุดหมายไปเหนือสุดที่แม่สาย จ.เชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กม. มี "ก้อย รัชวิน" แฟนสาว เพื่อนศิลปิน และประชาชนร่วมวิ่งและบริจาคตลอดเส้นทาง เผยมียอดเงินเข้าโครงการแล้วกว่า 40 ล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ 700 ล้านบาท

'ไอเอส'ชน8ศพ

อุซเบกอพยพซ็อกฮัลโลวีนที่แมนฮัตตันบาดเจ็บอีก15

เข่าขวาวัยอเมริกันรับวันฮัลโลวีน หนุ่มอุซเบกสถานขับรถกระบะไล่ฝูงชนรถโรงเรียนพร้อมกวาดคนบนถนนรวมถึงนักปั่นจักรยานตายอย่างน้อย 8 ราย เจ็บอย่างน้อย 15 คนแล้ว ออกจากรถมาตะโกนสรรเสริญพระเจ้าก่อนถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส เบื้องต้นตำรวจพบกระดาดเขียนข้อความทิ้งไว้ในรถโยงถึงกลุ่มก่อการร้าย "ไอเอส" ด้าน "ทรัมป์" ชดทันทพร้อมสั่งคุมเข้มยกระดับ "โครงการคัดกรองเข้มข้นสูงสุด" กลุ่มนักเดินทาง นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ย้ำจะไม่ปล่อยให้กลุ่มไอเอสที่พ่ายแพ้ในสมรภูมิตะวันออกกลางและที่อื่นๆหลบเข้าประเทศได้

ตั้งใจซื้อแค่เลขท้าย26กลับโชคดีถูกรางวัลที่1ได้เงินคนละหลายล้าน

วันหวยออกทำคนไทยเฮกันถ้วนหน้า รายแรกหนุ่มชาวเขา จ.เชียงราย ดวงมหาเฮงถูกรางวัลที่ 1 ถึง 8 ใบ กว่าเงินก้อนโต 48 ล้านบาท กลายเป็นเศรษฐีในพริบตา รายต่อมาหนุ่มลาวมาหางาน

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทำใน จ.ชัยนาท เจอคนเร่ขายสลาก 4 คู่ ชวนเพื่อนหุ้นคนละครึ่งไม่ยอมเอาโชคเลยหล่นใส่เต็มๆ 24 ล้านบาท ส่วนสองสามีภรรยาอาชีพขายปลาใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไม่น้อยหน้าถูก 2 คู่ กว่า 12 ล้านบาท ขณะที่พ่อค้าขายน้ำแข็งหลอด จ.ตราด ตามชื่อเลขท้าย 26 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 งวดนี้ถูกจิงเบอร์ด 2 คู่ รับ 12 ล้านบาท เช่นเดียวกับสาวชานาหาชื่อเลขท้ายวันเดียวกันได้เงิน 6 ล้านบาท
